

การศึกษานี้

ต้นแบบนิตยสารการศึกษา รวมแหล่งทุนเรียนฟรีที่เรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ



ลวลิตนิวยอร์กศึกษา

news@lvt.com

Hatyai Music Awards

กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม เวทีเยาวชนคนดนตรี



Hatyai Music Awards หรือโครงการประกวดดนตรีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านดนตรีอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งในวันที่ 10 สิงหาคมนี้ เวที Hatyai Music Awards ครั้งที่ 5 จะเริ่มเปิดเวทีประลองความสามารถเยาวชนคนดนตรีรุ่นอีกครั้ง

อาจารย์สมทล แก้วทน อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และผู้รับผิดชอบโครงการ Hatyai Music Awards กล่าวถึงจุดประสงค์หลักของการจัดโครงการว่า "Hatyai Music Awards ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดขึ้นเพื่อสร้างสรรค์สังคม โดยเน้นผู้เยาวชนคนเป็นเป้าหมายหลัก เนื่องจากปัจจุบันสังคมเสื่อมโทรมและสังคมทรบทรบโดยครอบครัวเยาวชนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ส่วนใหญ่มีปัญหา จึงจัดเวทีประกวดขึ้นทุกปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์"

เวทีการประกวดดนตรี Hatyai Music Awards ที่ในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้ดำเนินการมาตั้งแต่ครั้งที่ 5 แล้ว โดยมีเยาวชนในเขตพื้นที่ภาคใต้ให้ความสนใจเข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนมาก จนถึงขณะนี้เวลาในการประกวดเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกในวันที่ 10-11 สิงหาคม และรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 9 กันยายน

"การจัดประกวดในแต่ละครั้งที่ผ่านมา มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทั่วภาคใต้ และกลุ่มเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยในการแข่งขันแต่ละครั้ง



มีวงดนตรีส่งเข้าประกวดไม่น้อยกว่า 30 วง โดยเฉพาะในครั้งนี้ได้รับผลการตอบรับที่ดีมาก เพราะจะมีวงดนตรีจากภาคอื่น ๆ เช่น ภาคกลาง และภาคอีสาน ที่ทราบข่าวการประกวดจะเดินทางมาร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วย อาจารย์สมทลกล่าว

การจัดกิจกรรม Hatyai Music Awards นอกจากจะเป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาที่ภาคใต้แล้ว ยังเป็นโครงการที่ถ่ายทอดความสามารถของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อีกด้วย

นายวิระพล ชีตลสูงเรือง ประธานชมรมดนตรีสากล กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้ว่า

"โครงการ Hatyai Music Awards ถือเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของชมรม และเป็นโครงการที่พวกเราต่างคาดหวัง เพราะการจัดการประกวดแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องง่าย เป็นความท้าทายและประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่พวกเราได้รับ ได้ฝึกการทำงานเป็นทีม ฝึกแก้ปัญหาเมื่อเกิดข้อผิดพลาด และเรียนรู้วิถีหลาย ๆ เรื่องทำให้เราทำงานอย่างมีอาชีพมากขึ้น ที่สำคัญต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่สนับสนุนกิจกรรมนี้ ๆ แบบนี้ ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่มีค่าจริง ๆ"

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดดนตรี Hatyai Music Awards ครั้งที่ 5 สามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่ ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ อาคารศูนย์ประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทร.0-7442-5000 ต่อ 185, 186 หรือ 08-6746-0297, 08-1538-5616 ได้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2550

